

## กล่าวต้อนรับโดย

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
งานสัมมนาผู้ลงทุนในตลาดทุนระดับนานาชาติ “Thailand’s Big Strategic Move”

วันที่ 22 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok

\*\*\*\*\*

### ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้ายกระดับเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งภูมิภาค

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีภายใต้การบริหารประเทศ รัฐบาลนี้ได้มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะผลักดันภาคธุรกิจและการลงทุนของประเทศทั้งรัฐและเอกชน ในระหว่างนั้น ตลาดทุนได้มีบทบาทส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน ภาคเอกชนไทยถือว่าเป็นหัวจักรสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทย แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยอาจจะเติบโตปานกลางในปีที่แล้ว แต่กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนปี 2016 กลับสูงสุดที่สุดเป็นประวัติการณ์ และ ยังเติบโตต่อเนื่องในปี 2017 นี้ ในไตรมาสที่หนึ่ง กำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนเติบโตถึง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากความหลากหลายทางธุรกิจ การขยายการลงทุนในต่างประเทศ ในปี 2016 บริษัทจดทะเบียนไทยสัดส่วน 39% ได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ

ความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนมาจากการวางรากฐานระยะยาว บริษัทจดทะเบียนไทยมีผลงานที่โดดเด่นเหนือกว่ามาตรฐานเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาล ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พุ่มพักบริษัทจดทะเบียนไทยให้พัฒนาเติบโตในระดับโลกเพื่อดึงดูดความน่าสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในอันดับ 23 ของโลก และมีสภาพคล่องสูงสุดเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาค มีบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียน (IPO) มากที่สุดตั้งแต่ปี 2013 และได้รับคะแนนด้านธรรมาภิบาล ASEAN CG Score card สูงที่สุดในอาเซียนติดต่อกัน 4 ปี และมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนมากที่สุดใน Dow Jones Sustainability Index ดังนั้น การลงทุนในตลาดทุนไทยไม่ควรจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศ แต่เป็นการลงทุนระดับภูมิภาคเพื่อก้าวสู่ CLMV รวมทั้งเป็นการลงทุนสินทรัพย์ระดับอาเซียน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง การกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาตลาดทุนควรเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาว ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบนิเวศน์ตลาดทุนโดยรวม ตั้งแต่บริษัทจดทะเบียน นักลงทุน และตัวกลางตลาด เป็นความภาคภูมิใจ ความสำเร็จตลอดระยะเวลา 42 ปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ นำไปสู่

ความก้าวหน้าของตลาดเกิดใหม่ต่อไป ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก FTSE ตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งดิฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถแข่งขันกับตลาดอื่น ๆ ให้กับสมาชิกอื่น ๆ ของ สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchanges) ซึ่งทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นครั้งแรก เมื่อปีที่แล้ว

สำหรับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคตเพื่อพัฒนาระบบนิเวศน์ตลาดทุนจะยิ่งทวีความท้าทาย ซึ่งเราจะแผ่ขยายไปสู่บริษัทระดับโลก ธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตลอดจนธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เพียงแต่มีบทบาทการเป็นตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทพัฒนาภาคธุรกิจไทย และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติด้วย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ,mai และตลาดหลักทรัพย์น้องใหม่ที่กำลังจะเปิดทำการสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ จะมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวต่อไปควบคู่ไปกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

นอกจากนี้ ในด้านเศรษฐกิจนั้นตลาดทุนไทย ยังมีส่วนสนับสนุนในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้กับคนไทยมีส่วนสำคัญที่จะนำไปให้เกิดวัฒนธรรมการออมและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงควรจะมีแผนการออมและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณเป็นเป้าหมายสำคัญ

\*\*\*\*\*